



ที่ 37/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับและพบหารือกับคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นาย DOMEN Takashi ประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมการะ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อขอรับคำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) สำหรับปี 2566

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ของทั้งสองประเทศ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเป็นโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในระหว่างการเยือน ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองโคเกะกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 และต่อมา ได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างกัน ในปี 2560 ซึ่งมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามต่ออายุความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง อีก 5 ปี

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมเทศบาลเมืองโคเกะ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายก็ได้พยายามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะออนไลน์ และแสดงความยินดีที่บัดนี้สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนของเยาวชนระหว่างกันได้แล้ว โดยในขั้นนี้ นักเรียนโรงเรียนในเมืองโคเกะมีกำหนดเยือนประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2566 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มีกำหนดเยือนประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไป และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ นาย DOMEN และคณะฯ สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

24 เมษายน 2566

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับและพบหารือกับคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

